

สารอาหารบำรุงสุขภาพ และ จัดการน้ำหนัก

ส่วนผสมต่างๆ ที่ช่วยรักษาน้ำหนักและทดแทนเนื้ออาหาร
มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อสุขภาพที่ดี
รับประทานง่าย เพียงแค่ผสมกับน้ำหรือนม และที่สำคัญคือ
รสชาติอร่อยสุดๆ

- โพรตีน 20 กรัม
- น้ำตาลเพียง 0.6 กรัม
- โพรตีน 20 กรัม



ช่วยเผาผลาญ และ ขจัดไขมัน

เร่งการเผาผลาญจัดการน้ำหนักของคุณ ด้วยการขจัด
และสลายไขมันส่วนเกินสะสมของร่างกาย สารสกัดจาก
ชาเขียว (คาเทชิน) จะช่วยปรับการเผาผลาญไขมัน
(เผาผลาญแคลอรี) โคลีนไทรอีนิก เอซเจนท์ (คอเลสเตอรอล
อินโนซิทอล) ช่วยขจัดไขมัน และส่งเสริมการเผา
ผลาญไขมันเป็นพลังงาน

Oxy-fend

ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยสาร สกัดพลัมของนิวซีแลนด์

ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างเต็มที่ จากเมล็ดองุ่น
บอริเรีย บอริเรีย เบล็คคอสมอส และวี อีทีก็ยังมี
ค่าช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระของวิตามินอี สูงถึง 4
เท่า (6895 ORAC Unit/gr)

เอลาจิกแทนนิน และคาเฟอีน เป็นที่รู้จักกันว่าช่วยรักษา
น้ำหนักคงที่อย่างมีสุขภาพดี



NEW IMAGE

NEW IMAGE
Shappeeup
คาร์โบไฮเดรตต่ำ

สร้างหุ่นสวย เสริมสุขภาพดี



NEW IMAGE

เชอโกโกแลตพีคิงย้ายวน เบนรี่เอนด์ครีมอรร่อยล้ำ

เสียงอาการโยโย่ที่เกิดจากการลดน้ำหนักแบบเดิมๆ

คุณเคยลดน้ำหนักแล้วกลับมาอ้วนอีกหรือไม่?
คุณติดอยู่ในวงจรการลดน้ำหนักแบบไม่สิ้นสุด?

บ่อยครั้งที่เราหากองลดน้ำหนัก พยายามอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่เมื่อหันมามองและฝึกพฤติกรรมแบบเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา เหมือนกับเกมการราย...เรากลับมาอ้วนซ้ำ โยโย่ขึ้นลงกันเพิ่มขึ้น และสุขภาพก็แย่ลง



80% ของผู้ลด
ความอ้วน
จะกลับมาอ้วนซ้ำ
(และบางครั้งก็อ้วนยิ่งกว่าเดิม)

จากนั้นเราก็หวนหาทางลดน้ำหนักแบบใหม่ แล้ววงจรโยโย่ก็เริ่มต้นขึ้น วงจรซ้ำๆ ของการลดน้ำหนักและน้ำหนักกลับมาเพิ่ม สิ่งพร่ำรัยอย่างมาดต่อ สุขภาพ และอาจมีผลกระทบต่อจิตใจ ไม่ว่าจะป็นรู้สึกล้มเหลว ก่อเกิด แสหาจุด ซึ่งทำให้เกิดพลัสฟร้อมกลับมาอ้วนซ้ำยิ่งขึ้น

ฝึกร่างกายให้รับอัตราการเผาผลาญใหม่

เพื่อหยุดยั้งวงจรโยโย่อันเลวร้าย คุณจำเป็นต้องให้ร่างกายต่อต้านกลไกตามธรรมชาติ เพื่อเข้าสู่สภาวะก่อนการลดน้ำหนัก ระหว่างเข้าสู่ช่วงการลดน้ำหนัก อัตราการเผาผลาญของคุณจะเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งคุณลดน้ำหนักแล้ว หลังจากเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว คุณต้องรักษาการควบคุมรูปร่างของคุณไว้ และกลายเป็น "คนใหม่" ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาพอสมควร ในระหว่างนี้ คุณต้องแน่ใจว่าได้รักษาน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหารขึ้นยั้งการทานขนมขบเคี้ยวที่ไม่ก่อประโยชน์ และอาหารตามใจตนเอง

ตั้งใจสู่ชีวิตสุขภาพดีด้วยการใช้ชีวิตและพฤติกรรมแบบใหม่ และเติบโตเป็นสุขภาพร่างกายด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ในทุกวัน



เพียงแค่วันเดียวต่อวัน...

- ควบคุมการบริโภคคาร์โบไฮเดรต
- ช่วยให้คุณอิ่มท้อง
- ลดน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้

เพียงแค่วันเดียวต่อวันช่วยควบคุมการบริโภคอาหาร และรักษาการลดน้ำหนักได้สบาย ไม่ว่าคุณจะซื้อจากตอนเช้า กลางวัน หรือตอนเย็น ก็แล้วแต่ว่าแบบไหนจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมแทนคาร์โบไฮเดรตในมื้อเช้า หรือแทนที่อาหารขยะหลายสุขภาพในมื้อกลางวัน หรือเหมาะ กับมื้อเย็นที่คุณยุ่งจนแทบไม่มีเวลาเตรียม



เห็นผลทันใจภายใน 90 วัน

เพียงดื่มหนึ่งแก้วต่อวัน ต่อเนื่อง 90 วัน
แล้วคุณเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างน่าอัศจรรย์...

ถ้าคุณเพิ่งสิ้นสุดโปรแกรมการลดน้ำหนักและบรรลุเป้าหมายในพินได้แล้ว การทาน "เซพธิว" จะช่วยให้อัตราการเผาผลาญอย่างต่อเนื่อง และหยุดการเกิดโยโย่อย่างถาวร

ถ้าคุณพบว่าตนเองเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดหน่อย หรือ फिरเริ่มจะย้อนลงเริ่มต้นโปรแกรม และคุณเห็นผลชัดเจนใน 90 วัน ซึ่งจะช่วยให้คุณกลับมาดีเหมือนเดิมและรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้น

ถ้าคุณกำลังมองหาเมื่ออาหารที่แสนสะดวกเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ ขอแนะนำ "เซพธิว" ติดตัวไว้ด้วยเสมอ แล้วคุณก็จะมีเครื่องขึ้น แล่นอร่อยได้จริงๆ เป็นตัวเลือกของคุณ

STAY IN SHAPE... STAY HEALTHY